

Số: 32 /1998/CT-UB

Thái nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 1998

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

**V/việc thực hiện thực hiện Nghị định 61/1998/NĐ-CP
ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra,
kiểm tra đối với các doanh nghiệp**

Trong công cuộc đổi mới của đất nước, công tác thanh tra, kiểm tra đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả ; tăng cường pháp chế hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, phát huy nội lực để CNH-HĐH đất nước.

Tuy nhiên, trong hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót như thanh tra, kiểm tra trùng, chéo gây không ít khó khăn, phiền hà cho sản xuất, kinh doanh. Để hoạt động thanh tra, kiểm tra tránh trùng chéo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, ngày 15/8/1998 Chính phủ đã có Nghị định 61/1998/NĐ-CP về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp.

Để nghiêm túc thực hiện Nghị định của Chính phủ, UBND tỉnh Chỉ thị.

1- Đồng chí Giám đốc sở Tư pháp, phối hợp với Báo, Đài phát thanh, truyền hình Thái nguyên tuyên truyền, phổ biến Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ, để mọi cơ quan, tổ chức Nhà nước có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh và mọi người có nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị định 61 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2- Giao cho Chánh thanh tra tỉnh hướng dẫn thanh tra Nhà nước các cấp huyện, thành, thị xã, thanh tra các Sở, Ban, Ngành xây dựng và tổng hợp chương trình thanh tra, kiểm tra trình UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động thanh tra trong hệ thống, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trong xây dựng chương trình và thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm sát để tránh trùng chéo.

3- Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với thanh tra tỉnh và chỉ đạo Công an cấp huyện với thanh tra và Viện kiểm sát cùng cấp.

4- Các đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành, thị xã, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành chỉ đạo và phê duyệt chương trình thanh, kiểm tra cụ thể ở địa phương, ngành mình và báo cáo về thanh tra nhà nước tỉnh để tổng hợp và có kế hoạch điều hoà, phối hợp chung.

5- Các cơ quan chức năng, khi tiến hành thanh, kiểm tra ở doanh nghiệp nào, ngoài việc gửi quyết định thanh kiểm tra đến những nơi theo quy định của pháp luật, còn phải gửi quyết định cho thanh tra nhà nước tỉnh để theo dõi tổng hợp chung.

6- Các doanh nghiệp (trong và ngoài quốc doanh) được thanh, kiểm tra khi phát hiện các đoàn thanh tra không thực hiện đúng các quy định của Nghị định 61/CP thì có quyền báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và thanh tra tỉnh biết để có biện pháp cần thiết nhằm tránh việc thanh tra kiểm tra trùng chéo, trong trường hợp cần thiết, thanh tra tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh có chủ trương và quyết định cụ thể.

7- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện trong việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm sát, kiểm tra việc tuân theo pháp luật và phối hợp với thanh tra nhà nước tỉnh trong xây dựng chương trình và tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm sát để vừa tránh trùng chéo, vừa nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động bảo vệ pháp luật.

8- Đề nghị HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tham gia giám sát, kiểm tra, phát hiện và thông báo kịp thời cho UBND (thông qua thanh tra tỉnh) để công tác thanh, kiểm tra, kiểm sát trên địa bàn đi vào nề nếp, vừa tăng cường kỷ cương quản lý, vừa tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển./.

Nơi nhận

**TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
CHỦ TỊCH**

- VP Chính phủ
- Thanh tra Nhà nước
- TT. Tỉnh uỷ
- TT. HĐND tỉnh
(để báo cáo)
- UBND các huyện, TP, TX
- Các sở, Ban, Ngành và đoàn thể
- các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
- Lưu: VT-NC-SXKD-XDCB-TH-4-5.



(H2.K)

Mai Phúc Toàn